



## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**TMT MOTORS CHÍNH THỨC RA MẮT Ô TÔ ĐIỆN WULING BINGO, CÓ 4 PHIÊN BẢN, TRONG ĐÓ CÓ 02 PHIÊN BẢN CÓ MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM DƯỚI 400 TRIỆU ĐỒNG**

*Ngày 2/11/2024, TMT Motors chính thức công bố thông tin ra mắt mẫu xe điện thứ hai của Liên doanh SGMW là Wuling Bingo với 4 phiên bản, trong đó sẽ cung cấp 2 phiên bản đầu tiên ra thị trường là bản Bingo 333 km và Bingo 410 km, 5 chỗ ngồi, đồng thời nhận đặt cọc xe từ ngày 2/11/2024. Sự ra mắt của Wuling Bingo với phạm vi di chuyển ấn tượng cùng thiết kế thanh lịch, cuốn hút, nhiều tính năng an toàn, thông minh, tự động hứa hẹn sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam thêm một lựa chọn hoàn hảo cho xu hướng sống xanh, sử dụng các phương tiện chạy bằng năng lượng sạch ngày càng nhiều tại Việt Nam.*

### Thông tin tổng quan

Wuling Bingo là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi liên doanh SGMW (SAIC - General Motors - Wuling Motors), thuộc dòng xe hatchback, phân khúc A. Trong liên doanh này, General Motors chiếm 44%, chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo chất lượng xe trước khi xuất xưởng nên chất lượng của xe Wuling đã được minh chứng qua mẫu Wuling Mini EV bán tại thị trường Việt Nam hơn 1 năm qua. Đây cũng là mẫu ô tô điện hatchback đầu tiên tại Việt Nam. Xe được sản xuất, lắp ráp và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của GM toàn cầu tại nhà máy ô tô điện của TMT Motors tại tỉnh Hưng Yên.

Wuling Bingo được giới thiệu tại Việt Nam giai đoạn đầu với 2 phiên bản pin có dung lượng 31,9 kWh và 37,9 kWh tương ứng chạy được quãng đường 333 km và 410 km, cho phép khách hàng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng.

Các phiên bản xe Wuling Bingo được trang bị pin LFP do liên doanh SAIC Motors và Rept Battery Energy cung cấp, đạt tiêu chuẩn kháng bụi và kháng nước ở mức IP67. Cả 2 phiên bản Wuling Bingo đều có bộ sạc cầm tay đi kèm theo xe có công suất sạc 3,3 kW giúp xe sạc pin dễ dàng tại các nguồn điện dân dụng tiếp địa, với thời gian sạc từ nguồn điện 220V là 9,5 tiếng và 12 tiếng. Ngoài ra, các phiên bản



**TMT MOTORS**



của Wuling Bingo hiện đều hỗ trợ sạc nhanh DC với thời gian sạc từ 30-80% trong vòng 35 phút.

Về động cơ, Wuling Bingo sử dụng một động cơ điện, dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 67 mã lực, bản 333km mô men xoắn là 150 Nm và, bản 410km mô men xoắn là 125 Nm. Tốc độ tối đa là 100 km/h với bản 333 km và 130 km/h với bản 410 km.

Ông Bùi Quốc Công - Phó TGD TMT Motors cho biết: *“So với thời điểm một năm trước khi thương hiệu Wuling lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam, với duy nhất mẫu xe Mini EV, hiện tại khách hàng đã đón nhận các mẫu xe sử dụng động cơ điện trong tâm thế tích cực hơn rất nhiều. Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu mẫu xe này.*

*Chúng tôi đánh giá Wuling Bingo là mẫu xe sở hữu thiết kế đẹp, kiểu dáng thanh lịch, trẻ trung, trang bị nhiều tính năng hiện đại.*

*Hơn nữa, Wuling là thương hiệu ô tô có doanh số bán hàng luôn dẫn đầu trong mảng xe năng lượng mới, đặc biệt là phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường nội địa Trung Quốc. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng với Wuling Bingo - một mẫu xe hatchback phân khúc A - sẽ tiếp tục là mẫu xe phù hợp với điều kiện đường xá đô thị Việt Nam. Việc ra mắt đồng loạt 4 phiên bản với quãng đường khác nhau từ 203km, 333km, 410km và cuối cùng là phiên bản SUV 510km đem tới đa dạng sự lựa chọn dành cho các khách hàng thu hút bởi kiểu dáng của Bingo - có thể dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp tùy thuộc vào quãng đường di chuyển và ngân sách của khách hàng.*

*Sau Wuling Mini EV và Wuling Bingo, TMT Motors dự kiến tiếp tục giới thiệu các mẫu xe mới bao gồm xe điện và xe hybrid trong thời gian tới, vừa làm phong phú thêm các lựa chọn dành cho người tiêu dùng với những mẫu xe chất lượng, tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng xe năng lượng sạch tại Việt Nam”.*

### **Ngoại thất sang trọng, lịch lãm**

Wuling Bingo - mẫu xe điện mới của Wuling được TMT Motors sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam tiếp tục có thiết kế đẹp mắt, cuốn hút, mới lạ. Không giống như Wuling Mini EV có thiết kế nhỏ gọn, vuông vức, Wuling Bingo toát lên vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng, có nét cổ điển, với nhiều đường nét bo tròn, mềm mại.



**TMT MOTORS**



Wuling Bingo có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 3950 x 1708 x 1580 (mm) và chiều dài cơ sở là 2560 mm. Với chiều dài cơ sở ấn tượng này giúp hàng ghế sau của xe ngồi thoải mái, không gian bên trong rộng rãi.

Đầu xe thiết kế khe gió thấp được tích hợp trên cản trước, cụm đèn chiếu sáng full LED hình bầu dục với dải đèn hình chữ X độc đáo. Phía sau, cụm đèn hậu thiết kế tương tự với đèn trước, tạo nên một thể thống nhất và cân đối cho toàn bộ xe. Đèn phản quang được đặt thấp và tích hợp trên cản sau, kết nối mượt mà với nhau bằng dải thanh mạ crom.

Ngoại thất bên ngoài Wuling Bingo có các chi tiết nẹp chân cửa và viền kính xung quanh mạ crom sáng bóng kéo dài đến tận cột C mang đến cảm quan sang trọng có trên nhiều mẫu xe đắt tiền. Mâm xe của Wuling Bingo có kích thước 15 inch. Lazang đa chấu có thiết kế như bông hoa càng làm tôn thêm vẻ đẹp mang phong cách lịch lãm, cổ điển, sang trọng.

Phiên bản 333 km có 4 màu sắc tươi tắn, trẻ trung với các màu Trắng Diamond, Xanh Mint, Xanh Ocean và Hồng Sakura, nội thất màu đen. Phiên bản 410 km có 4 màu sắc sang trọng, tinh tế, khỏe khoắn với các màu: Đen Carbon, Trắng Milk Coffee, Xanh Mint, Xanh Ocean, nội thất màu nâu.

### **Nội thất hiện đại, sang trọng**

Không gian bên trong Wuling Bingo nổi bật với thiết kế hiện đại, sang trọng. Xe sở hữu 2 màn hình nối liền nhau kích thước 10,25 inch bao gồm màn hình hiển thị tốc độ và các thông số của xe sau vô lăng cùng màn hình giải trí trung tâm.

Vô lăng hai chấu bọc da, đa chức năng, tích hợp nút điều khiển giúp người dùng thao tác dễ dàng. Xe có núm xoay điều chỉnh các chế độ lái P-R-N-D. Các chi tiết bên trong như lẫy mở cửa, cửa gió điều hòa, cụm điều khiển đều được mạ crom sáng bóng làm tăng thêm cảm giác khỏe khoắn, sang trọng.

Bên trong Wuling Bingo nổi bật với không gian rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi trong. Khoang để đồ có sức chứa 310 lít mang tới khả năng chở đồ thoải mái trong các chuyến đi. Hàng ghế sau khi gập lại mang tới sức chứa lên đến 790 lít, với 15 ngăn để đồ trong xe. Với không gian rộng rãi này, hàng ghế thứ



**TMT MOTORS**



hai của Wuling Bingo có thể biến thành chiếc giường nghỉ ngơi tiện lợi trong các hành trình di chuyển khi người dùng trang bị gối và đệm hơi di động.

### **Xe trang bị nhiều tính năng, tiện ích nổi bật**

Điều dễ nhận thấy trên Wuling Bingo là không có quá nhiều nút bấm, kể cả nút đề nổ khởi động máy như trên các mẫu xe thông thường. Người dùng muốn khởi động chỉ cần sử dụng chìa khóa thông minh để bấm khởi động từ xa hoặc nhấn chân phanh là xe sẽ khởi động. Xe sẽ tự động tắt khi người dùng ra khỏi xe và đã chuyển về chế độ P. Một điểm đặc biệt là khi chuyển về chế độ P, xe cũng sẽ tự động cài chế độ phanh tay, tính năng này để hỗ trợ người dùng quên bấm phanh tay khi ra khỏi xe. Một tính năng an toàn tự động khác đáng chú ý là người lái phải cài dây an toàn mới dùng được tính năng hỗ trợ giữ phanh tự động auto hold.

Trên bản 410 km, Wuling Bingo trang bị cảm biến ánh sáng, gạt mưa tự động, những tính năng thường có trên mẫu xe đắt tiền, giúp người lái có những trải nghiệm lái xe nhẹ nhàng, tiện lợi.

Về tiện ích đi kèm, Wuling Bingo EV trang bị rất nhiều tiện ích hiện đại, mang đến những trải nghiệm tiện lợi khi sử dụng như như: ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control) giúp người lái dễ dàng điều khiển xe; điều hòa tự động, phanh tay điện tử... Wuling Bingo cũng được trang bị hệ thống hạ cửa kính 1 chạm; gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện có sưởi ấm và khử mù.

Với 3 chế độ lái Normal, Eco và Sport, Wuling Bingo giúp người lái có thể tùy chỉnh chế độ lái theo sở thích và nhu cầu.

### **Trang bị nhiều tính năng an toàn**

Cả hai phiên bản Wuling Bingo 333 km và 410 km đều được trang bị nhiều tính năng an toàn nổi bật như: Hệ thống hỗ trợ chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD; Cân bằng điện tử ESC; hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo người đi bộ khi xe chạy ở tốc độ thấp, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình cruise control...

Camera lùi trên Wuling Bingo có đồ họa đẹp mắt, hình ảnh sắc nét tích hợp khả năng thay đổi góc lái theo thao tác xoay vô lăng, mang đến trải nghiệm lùi xe dễ dàng.



**TMT MOTORS**



Phiên bản 410 km trang bị 4 túi khí gồm 2 túi khí trước và 2 túi khí hai bên. Phiên bản 333 km trang bị 2 túi khí trước cho người lái và ghế phụ.

Khung xe được cấu tạo từ thép cường độ cao theo tiêu chuẩn của General Motors. Wuling Bingo cũng được kiểm định và đạt chứng nhận an toàn cấp bởi CNAS (Cơ quan chứng nhận quốc gia Trung Quốc) khi vượt qua các hạng mục kiểm tra “Bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện” và “Yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm”.

*Giá bán chi tiết 4 phiên bản Wuling Bingo tại Việt Nam:*

<b>Phiên bản</b>	Bingo 203km	Bingo 333km	Bingo 410km	Bingo 510km (SUV)
<b>Giá bán lẻ đã bao gồm Pin</b>	349.000.000 đồng	399.000.000 đồng	469.000.000 đồng	569.000.000 đồng

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản xe màu nóc trắng đối với mẫu xe Bingo 333km và phiên bản xe màu nóc đen đối với mẫu xe Bingo 410km chỉ với 5 triệu đồng thêm so với bản tiêu chuẩn.

Những khách hàng tiên phong đặt cọc 15.000.000 đồng (không hoàn hủy) mua Wuling Bingo từ ngày 2/11 đến 30/11/2024 sẽ nhận được gói quà tặng ưu đãi trị giá 26 triệu đồng, bao gồm:

- 1 bộ sạc AC công suất 3,3 kW trị giá 6 triệu đồng
- 1 năm chi phí sạc điện trị giá 8 triệu đồng
- 1 bộ sạc công suất 7 kW trị giá 12 triệu đồng (rút ngắn thời gian sạc chỉ còn 4-4.5 tiếng)

Về chính sách bảo hành, Wuling Bingo được bảo hành pin 7 năm hoặc 150.000 km; bảo hành xe 4 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Kể từ 2/11/2024, khách hàng có thể đặt cọc mua xe tại các Đại lý của Wuling trên toàn quốc. Dự kiến, những chiếc xe Wuling Bingo 333km & 444km đầu tiên sẽ được bàn giao sớm cho khách hàng từ cuối tháng 12/2024. Riêng đối với 02 phiên bản Bingo 203km và Bingo SUV (Plus) 510km dự kiến giao xe vào cuối Quý I năm 2025.



**TMT MOTORS**



Với những ưu điểm về phạm vi di chuyển, thiết kế thời trang cùng mức giá hợp lý, cạnh tranh, Wuling Bingo là sự lựa chọn lý tưởng cho người tiêu dùng tại Việt Nam đang tìm kiếm một chiếc xe điện chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu đi lại trong thành phố hoặc những chuyến đi xa, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí sử dụng.

Ngay sau khi ra mắt, các đại lý Wuling trên toàn quốc sẽ tiến hành sự kiện lái thử xe với thông tin lịch trình cụ thể như sau:

<b>Thời gian sự kiện</b>	<b>Đại lý tổ chức lái thử</b>	<b>Đại lý tổ chức lái thử</b>	<b>Ghi chú</b>
02/11 - 03/11	Hà Nội	Quận 12	(Lái thử T7 & CN)
05/11 - 10/11	Bắc Ninh	Thủ Đức	(Lái thử T7 & CN)
12/11 - 14/11	Hưng Yên	Kiên Giang	(Lái thử T3 - T5)
16/11 - 17/11	Thanh Hóa	Cà Mau	(Lái thử T7 & CN)
19/11 - 21/11	Thái Bình		(Lái thử T3 - T5)
23/11 - 24/11	Hải Phòng	Khánh Hòa	(Lái thử T7 & CN)
26/11 - 28/11	Hải Dương	Đắk Lắk	(Lái thử T3 - T5)
30/11 - 1/12	Phú Thọ	Gia Lai	(Lái thử T7 & CN)
3/12 - 5/12	Sơn La		(Lái thử T3 - T5)
7/12-8/12	Quảng Ninh		(Lái thử T7 & CN)

-----

## **THÔNG TIN THAM KHẢO**

### **1. Về TMT Motors**

TMT Motors là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các dòng xe thương mại uy tín tại Việt Nam, với bề dày gần 50 năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty cung cấp đa dạng các dòng xe tải gồm tải thùng, tải ben, xe đầu kéo từ các thương hiệu hàng đầu như Tata, Sinotruk, Karry, DFAC...; được phân phối tại hơn 40 chi nhánh/đại lý trên toàn quốc.



**TMT MOTORS**



Ngày 12/1/2023, TMT Motors đã ký kết hợp tác chiến lược với liên doanh SGMW (SAIC - General Motors - Wuling Motors) để sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền các dòng xe ô tô điện tại Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác này là ô tô điện mini Wuling Mini EV. Sản phẩm xe điện thứ hai là Wuling Bingo, cũng đang được bán tại nhiều nước trên thế giới như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Lào, Nepal ...

Hotline: 1900.5454.62

## **2. Về liên doanh SGMW**

Được thành lập vào năm 2002, liên doanh SGMW là sự hợp tác của 3 hãng gồm: General Motors - Mỹ (giữ 44% cổ phần), SAIC Motor (giữ 50,1%) và Wuling Motors (giữ 5,9%).

Liên doanh SGMW sở hữu 6 cơ sở sản xuất và 14 trung tâm thử nghiệm trên thế giới, áp dụng theo hệ thống sản xuất toàn cầu của General Motors.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, SGMW đã bán được 1.030.000 chiếc xe trên toàn cầu, trong đó xe điện bán được 540.000 chiếc. Riêng mẫu xe Wuling Bingo đã bán được hơn 174.000 chiếc kể từ tháng 1 đến tháng 10/2024. Và kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2024 đến nay, Wuling đã bán được hơn 350.000 xe Wuling Bingo tới người tiêu dùng trên toàn thế giới.